

Bình Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2017

## THƯ MỜI

### Viết bài cho Hội thảo khoa học

### “Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam Bộ”

Kính gửi: .....

Phát triển đô thị bền vững là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong việc phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội quốc gia. Thực trạng hiện nay ở Việt Nam là hầu hết các đô thị đang gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng sâu sắc của bùng nổ đô thị trên mọi phương diện. Chính quyền ở những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương cũng như những thành phố ở khu vực Đông Nam bộ đang phải đối mặt với những thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh và phát triển nóng. Trong đó, những vấn đề nổi cộm hàng đầu như: vấn đề môi trường đô thị, an toàn xã hội, điều phối thu nhập và đói nghèo của đô thị, sinh kế, đời sống vật chất và tinh thần của lao động nhập cư... đều đang thể hiện sự phát triển mất cân đối và thiếu bền vững trong hiện tại, và báo trước những nguy cơ lớn cho tương lai. Tất cả những điều đó đều liên quan chặt chẽ với năng lực quản trị của chính quyền địa phương.

Mong muốn đánh giá đúng đắn thực trạng và tìm ra các giải pháp tích cực cho quá trình phát triển đô thị ở tỉnh Bình Dương, khu vực Đông Nam bộ - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Trường Đại học Thủ Dầu một tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực Đông Nam Bộ”.

#### 1. Mục tiêu và ý nghĩa Hội thảo

- Phân tích và hệ thống hóa các lý thuyết khoa học xã hội, quy hoạch đô thị tác động đến đời sống người dân bản địa, dân nhập cư (đặc biệt là tâm lý của đời sống người lao động nhập cư). Từ đó góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết giúp các cơ quan ban ngành tại Bình Dương, khu vực Đông Nam bộ trong việc hoạch định chính sách về quy hoạch đô thị và xã hội. Đồng thời là nguồn tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của khoa và nhà trường.

- Chia sẻ những nghiên cứu và các kỹ năng, mô hình trong việc nâng cao đời sống tâm lý, sinh kế của người dân dưới tác động của đô thị hóa. Trên cơ sở này sẽ bổ sung những chính sách vào hệ thống lý thuyết và đề xuất các mô hình dịch vụ xã hội phù hợp.

- Tìm ra các giải pháp tích cực và ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học nhằm ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến người dân ở Bình Dương, khu vực Đông Nam bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến xây dựng trường đại học nghiên cứu.

#### 2. Nội dung Hội thảo

Các bản tham luận sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

